
1. Erindi frá Hollvinafélagi Pakkhússins.  

a. Hollvinafélag Pakkhússins óskar eftir frekari vinnu með forverði í að skrásetja 

og flokka safnamuni sem eru í eigu bæjarfélagsins. Forvörður hefur nú þegar 

komið og tekið stöðuna á safnakosti pakkhússins sem er m.a. geymdur í gömlu 

slökkviliðsstöðinni á Hellissandi. Forvörður hefur komið með tillögu að 

áframhaldandi vinnu sem þarf að gera til þess að koma safnkosti í viðeigandi 

forvörslu og hverju má henda til að koma lagi á þessi mál. Sú greiningavinna 

frá sérfræðing og hljóðar tillaga frá forverði svona: 

i. ,Ég get gert fyrir ykkur mat á húsnæði og aðstæðum þar sem 

safnkosturinn er geymdur, í gömlu slökkvistöðinni. Þar undir fellur 

leiðbeiningar um val á hillum, tilmæli og leiðbeiningar um flokkun 

muna og þarfagreining á því og leiðbeiningar um skráningu muna. 

Þetta myndi taka mig nokkra daga. Ég gæti byrjað á að vinna eina viku 

(5 daga) og sé hvað ég kemst langt með þessa greiningu, líklegast 

langleiðina. Gæti ég verið á staðnum þennan tíma. 5 daga 

sérfræðivinna, 5x8 klst fer 13.500 myndi kosta 540 þús. Þess utan 

myndi ég þurfa gististað og nærinu. Bensínkostnaður síðustu ferðar var 

um 36.400 svo við getum haldið okkur við það. Svo þegar þetta starf er 

komið í eðlilega siglingu er vert að halda áfram og hagræða betur 

málum í Pakkhúsinu.  

b. Félagið óskar eftir því að bæjarstjórn veiti stuðning við að standa vörð um og 

koma skipulagi á safnkost bæjarfélagsins, sem er óneitanlega verðmætur 

samfélaginu.  

c. Hollvinafélagið er m.a. tilbúið að legga til eigin vinnu í þetta verkefni undir 

leiðsögn forvarðar.  

 


